



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๗๒๖๘ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๒๘๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ เรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตามและประเมินผล” หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรชัย อจลบุญ)  
อธิบดีกรมป่าไม้



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

# สำเนา



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ **๑๒๘๒** /๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗”  
รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

ด้วยกรมป่าไม้ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗” โดยรุ่นที่ ๑ จัดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ จัดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และสามารถนำไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการจัดประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

สั่ง ณ วันที่ **๒๕** เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) **สุรชัย อจลบุญ**  
(นายสุรชัย อจลบุญ)  
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง-

**ศรีธัญญา**

(นางสาวศรีธัญญา คารังโกภณัท)

นักวิชาการป่าไม้

(บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๒๘๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สังกัด
๑	นายทรงศักดิ์ กิตติธารณ์	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒	นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๓	นางสาวสุนณา ปิยานนท์ชัยพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๔	นางสาววรรณัทธ์ สนกันหา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๕	นายอัฐวีร์ พิมพา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๖	นายอนันต์ ปิ่นน้อย	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๗	นายมงคล ลีวีริยะกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๘	นางสาวอนัญญา ปัทมสนธิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๙	นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคะ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๐	นางสาวเพ็ญแข ชัยวัต	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๑	นายสุทัศน์ เล้าสกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๒	นายเอกภพ เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๓	นางสาวเกศสุดา เอกนิคม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๔	นางสาววิศรดา มะดี	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๕	นายศักดิ์ดา มณีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๖	นางวาสนา ก่อผล	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๗	นางสาวนภาวดี สงค์มณี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๘	นางสาวมนทาวดี อู่สุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๙	นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๐	นายอำนาจ สุธงษิ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	สำนักบริหารกลาง
๒๑	นางยุวดี ดิงามเลิศ	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักบริหารกลาง
๒๒	นายนพรัตน์ เครือหงษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๒๓	นางนราพร ศรีโพธิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๒๔	นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	สำนักจัดการป่านันทนาการ
๒๕	นางสาวปานทิพย์ ปลอดแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักจัดการป่านันทนาการ
๒๖	นางสาวชญาณี ปานประสงค์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่านันทนาการ
๒๗	นายวิจารณ์ เสนสกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กลุ่มนิติการ
๒๘	นางสาววรรณมา มีเหม็ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กลุ่มนิติการ
๒๙	นางสาวณัฐกัญญา สุนทรโรจน์	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มนิติการ
๓๐	นายเดชา เชื้อบุญยืน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๑	นางสาวจริยา บุญช่วย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๒	นางวารารณ์ อ่วมพวง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กลุ่มงานจริยธรรม
๓๓	นางสาววารุณี โยธานันท์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กลุ่มงานจริยธรรม
๓๔	ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓๕	นายบุญเลิศ สีม่วง	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓๖	นายประสิทธิ์ ท่าช้าง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๓๗	นายยุทธพงษ์ พิสุจน์	ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สังกัด
๓๘	นายธวัช เนมีย์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๓๙	นางวรารัตน์ ศรีทอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๔๐	นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๔๑	นางสายสุตา ไม้ทอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๔๒	นายทศวรรษ วิทยาคม	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๔๓	นายณภัทร ดานะ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๔๔	นายไชยวุฒิ อารีรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๔๕	นางจตุพร พัดชู	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๔๖	นายอุธร สุทธิมิตร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๔๗	นายนเรศน์ อูสมมา	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๔๘	นายอนันต์ชัย ทับทิม	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๔๙	นายเชษฐกิตติ ฉันทรัตนาคินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๕๐	นายจักรพงษ์ กล่อมใจ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๑	นางพัชราภา พรหมนิล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๒	นายประทีป ลิสกุลรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๕๓	นางสาวสุชีพ นกแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๕๔	นายสมชาย นุชนานนท์เทพ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๕๕	นายรัฐดิษฐ์ สิทธิศิริพันธ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

(บัญชีรายชื่อแบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๒๘๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สังกัด
๑	นางนันทนา บุญยานันต์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน
๒	ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๓	นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๔	นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๕	ว่าที่ร้อยตรีจิรายุส นิลจินดา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๖	นางวิสุตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๗	นางสาวดุขฎิ เรืองรินทร์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๘	นายสุทิน จันเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๙	นายปวิรรต ชันดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๐	นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์	ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ	สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
๑๑	นายธนากร กীরติภควัต	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
๑๒	นายสิชล เสือปรังค์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
๑๓	นางสาวภาวิไล แหยมสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ
๑๔	นายบุญสุรีย์ จีระวงศ์พานิช	ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๕	นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๖	นายวีรัญญ ช่างเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๗	นางสาวกัลยา สุขสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๘	นายปรีชา องค์กรประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๑๙	นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๒๐	นางสาวศศิมา อารี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
๒๑	นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ	ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กองการอนุญาต
๒๒	นางสาวกุลธิดา คำใจ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	กองการอนุญาต
๒๓	นายกฤษดา ศรีสง่า	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๒๔	นายภาคภูมิ มัติโก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๒๕	นางสาวนิโลบล มีศรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๒๖	นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๗	นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๘	นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง	นักจัดการงานทั่วไป	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๙	นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓๐	นางมารีษา เอี่ยมพวง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓๑	นายจิระ ทรงพุดิ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๓๒	นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๓๓	นายไชยา แคนโพธิ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๔	นางสาวสมรัก เจนต์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สังกัด
๓๕	นายสรารุฒิ บุญเกื้อ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๓๖	นายอิสรา ปุราโส	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๓๗	นายสรารุฒ อูเทรินทร์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๘	นายฉัตรชัย คำดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๙	นายประทีป เหมพยัคฆ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๔๐	นายนริศ อัจฉิภรณ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๔๑	นายกำธร สุวรรณเวช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๔๒	นายวัชร จิตจำนงค์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๔๓	นายเกษม คำมา	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๔๔	นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๔๕	นายสงคราม ขาวสะอาด	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๔๖	นายเสน่ห์ แสนมูล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๔๗	นายวิทยา ณีวิพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๔๘	นางสาวประภัสสร สุทธิ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๔๙	นายวัฒน์ สารรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๕๐	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๕๑	นายเทียนชัย ตรีชิต	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๕๒	นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๕๓	นายณรงค์ จิตรสะอาด	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๕๔	นายสรรพร เพชรแก้วเพชร	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส